

MIC	MATICHON INFORMATION CENTER	Subject Heading :
Source :	ข่าวหุ้น	61041664
Date : 5 ก.พ. 2561	Page : 1, 27	No :

ปตท.สูงสครอบ 17 ปี! ขานรับกำไรแสนล้าน

• 'โกลด์แมน แซคส์' เชื้อเบรนท์ทะลุ 75 เหรียญ การันตีอนาคตสดใส

PTT ออลไทม์ไฮรอบ 17 ปี ขานรับข่าวดีสะพัด "โกลด์แมน แซคส์" อัปเดตราคาน้ำมันดิบเบรนท์ 75 เหรียญสหรัฐ การันตีอนาคตสดใส จับตา ก.พ.นี้แจ้งงบปี 60 โฉวกำไร 100,000 ล้านบาท หนุนโบรกเกอร์ปรับเพิ่มราคาเป้าหมายใหม่ "ปตท.-กฟผ." ประกาศผนึกกำลังศึกษาหาช่องรุกพลังงานร่วมกันในอนาคต



ปตท.

จากกรณีราคาหุ้นบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT ล่าสุด (2 ก.พ.) ได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นทำออลไทม์ไฮในรอบ 17 ปี ที่ระดับ 510 บาท โดยแหล่งข่าวจากวงการเงินเปิดเผยว่า แรงหนุนที่ผลักดันให้ราคาหุ้น PTT ปรับสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ เป็นผลมาจาก 3 ปัจจัยบวกหลัก ได้แก่ 1.กรณีโกลด์แมน แซคส์ ปรับเพิ่มคาดการณ์ราคาน้ำมันดิบ 2.กรณีบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ PTTEP เข้าซื้อสัดส่วนลงทุนเพิ่มในแหล่งบงกช 3.จบปี 2560 ที่แข็งแกร่งและมีแนวโน้มที่โบรกๆ จะปรับราคาเป้าหมายใหม่หลังประกาศงบออกมาเป็นทางการ

โดยความเคลื่อนไหวราคาหุ้น PTT เมื่อวันที่ 2 ก.พ. ได้รับแรงซื้อขายเข้ามาอย่างหนาแน่น เนื่องจากหุ้นได้เซนต์ิเมนท์เชิงบวกจากกรณีทางโกลด์แมน แซคส์ ปรับเพิ่มตัวเลขคาดการณ์ราคาน้ำมันดิบเบรนท์สู่ระดับ 75 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรลในช่วง 3 เดือนข้างหน้า จากเดิม 62 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล จึงส่งผลให้มุมมองในอนาคตของราคาน้ำมันดีขึ้น

อีกทั้ง PTT ยังเหมือนเป็นตัวแทนหุ้นพลังงานไทยรายใหญ่สุดที่รับผลบวกโดยตรง ขณะเดียวกันกรณี PTTEP ประกาศเข้าซื้อสัดส่วนลงทุนแหล่งบงกชอีก 22.2222% จากเชลล์ ยังส่งผลให้สัดส่วนถือหุ้นเพิ่มขึ้นเป็น 66.6667% ทำให้ปริมาณการซื้อขายปิโตรเลียมของ PTTEP เพิ่มขึ้นอีกประมาณ 35,000 บาร์เรลต่อวัน

ดังนั้น การลงทุนในครั้งนี้จึงทำให้ PTTEP รีเทิร์นผลตอบแทนจากการลงทุนได้รวดเร็ว เพราะถือเป็นโครงการที่ดำเนินการผลิตอยู่แล้วและบริษัทมีความเชี่ยวชาญ แตกต่างกับโครงการลงทุนในอดีตที่ส่วนใหญ่จะต้องใช้เวลาพัฒนาหลายปี ทำให้ผลการดำเนินงานของ PTTEP ปี 2561 เติบโตขึ้นได้อีกและส่งผลดีต่อ PTT เช่นกัน เพราะปัจจุบันถือหุ้นใน PTTEP ถึงจำนวน 65%

นอกจากนี้แนวโน้มผลการดำเนินงานงวดปี 2560 ที่มีกำหนดประกาศงบออกมาภายในเดือน ก.พ.นี้ มีโอกาสทำกำไรสุทธิเติบโตสู่ระดับ 1 แสนล้านบาทในรอบ 5 ปี และหากกำไรออกมาดีกว่าที่โบรกเกอร์คาดไว้ มีแนวโน้มสูงที่โบรกๆ ไทยจะปรับราคาเป้าหมาย PTT เพิ่มขึ้นจากปัจจุบันที่ Consensus ให้เฉลี่ยไว้เพียง 502 บาท

ขณะที่การสำรวจข้อมูลเพิ่มเติมจาก SETTRADE พบว่า ล่าสุด Consensus ได้กำหนดราคาเป้าหมายเฉลี่ยของหุ้น PTT ไว้ที่ระดับ 502 บาท โดยราคาเป้าหมายสูงสุดที่โบรกๆ ไทยให้ไว้อยู่ที่ 570 บาท ส่วนราคาเป้าหมายต่ำสุดที่ 460 บาท ขณะที่โบรกๆ ต่างชาติ เช่น JP Morgan ล่าสุดได้ปรับราคาเป้าหมายใหม่ของ PTT ในช่วงกลางเดือน ม.ค. เป็นระดับ 550 บาท

ราคาหุ้น PTT เมื่อวันที่ 2 ก.พ. ทำราคา

เปิดการซื้อขายที่ระดับ 498 บาท จากนั้นราคาหุ้นทยอยเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง จนทำราคาสูงสุดของวันที่ 510 บาท ถือเป็นจุดออลไทม์ไฮรอบ 17 ปี และสุดท้ายทำราคาปิดที่ 502 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 4 บาท หรือคิดเป็น 0.80% เมื่อเทียบราคาปิดก่อนหน้า มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งสิ้น 4,948 ล้านบาท

PTT เน้นภาพแบกรับระดับธุรกิจพลังงานไทย

นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ PTT เปิดเผยว่า ในขณะนี้ทางบริษัทได้ลงนามความร่วมมือด้านพลังงาน กับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เพื่อร่วมกันศึกษาวางกรอบความร่วมมือในการประกอบธุรกิจพลังงาน ด้วยองค์ความรู้ในธุรกิจที่แต่ละหน่วยงานมีความเชี่ยวชาญ ซึ่งจะเสริมสร้างให้เกิดการนำไปประยุกต์และต่อยอดให้เกิดการสร้างนวัตกรรมและธุรกิจใหม่ๆ ให้แก่ประเทศได้ในอนาคต

ทั้งนี้ หลังจากลงนามร่วมกันจะมีการตั้งคณะทำงานร่วมกันของทั้ง 2 หน่วยงานภายใน 30 วัน เพื่อพิจารณาในรายละเอียดของโครงการความร่วมมือที่จะเกิดขึ้น สำหรับโครงการแรกๆ ที่คาดว่าจะดำเนินการร่วมกัน คือ โครงการสร้างคลังก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ในรูปแบบเรือลอยน้ำ FSRU (Floating Storage Regisification Unit) จำนวน 5 ล้านตัน/ปี ของกฟผ. ซึ่งปตท.จะเข้ามาช่วยพิจารณาเรื่องการเชื่อมต่อคลัง LNG มายังท่อส่งก๊าซฯ เพื่อให้การบริหารระบบท่อเกิดประโยชน์สูงสุด, การสร้าง FSRU คลังรับ LNG ในพื้นที่ภาคใต้ เพื่อรองรับก๊าซจากแหล่งพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย (เจดีเอ) ที่สัญญาจะเริ่มทยอยหมดลง จะมีการร่วมกันพิจารณาจะดำเนินการร่วมกันได้อย่างไรบ้าง

นอกจากนี้ ในส่วนของโครงการ FSRU รองรับการนำเข้า LNG ในเมียนมา ที่ปตท. เป็นผู้ศึกษาโครงการ ยังมองถึงโอกาสต่อยอดถึงการสร้างโรงไฟฟ้า ซึ่งจะเป็นความร่วมมือที่จะหารือกันต่อไปว่า ทางกฟผ. หรือบริษัทในกลุ่มของกฟผ. สนใจจะเข้าไปร่วมดำเนินการหรือไม่ เพราะเท่ากับเป็นการนำความรู้ประสบการณ์ของทั้ง 2 หน่วยงานมาสร้างความมั่นคงด้านพลังงานร่วมกัน ซึ่งหลังจากนี้คาดว่าจะมีโครงการอื่นๆ ที่มีรูปธรรมออกมาชัดเจน

ด้านนายกริชฎิ ภัคโชตานนท์ ผู้ว่าการ กฟผ. กล่าวว่า ความร่วมมือด้านพลังงานระหว่าง ปตท. และ กฟผ. นี้ เป็นการแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันเพื่อเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนานวัตกรรมในธุรกิจพลังงานรวมถึงธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ตลอดจนเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ร่วมกัน เชื่อมั่นว่าด้วยศักยภาพและประสบการณ์ของทั้งสองหน่วยงานจะนำไปให้เกิดการขยายผลที่เป็นประโยชน์ในวงกว้างต่อประเทศชาติและประชาชนในการเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน และเศรษฐกิจให้เข้มแข็งเพื่อความยั่งยืนของประเทศต่อไป

ส่วนนายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รมว.พลังงาน กล่าวว่า การลงนามความร่วมมือด้านพลังงานครั้งนี้ นับเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญของสองรัฐวิสาหกิจไทย ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงพลังงานที่มีพันธกิจหลักในการดูแลความมั่นคงทางพลังงานให้แก่ประเทศ และถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เกิด Team Thailand for Energy Business ที่จะช่วยดูแลความมั่นคงทางพลังงาน ตลอดจนร่วมกันพัฒนาธุรกิจพลังงาน และนวัตกรรมทางด้านพลังงานให้ประเทศไทย ■